

Line ทาง

*** กรมทางหลวง(ทล.) คึกคัก ไม่นกแล้วจ้า... เมื่อ รมว.คมนาคม สักดิ์สยาม ชิดชอบ เลิกเท! จัดคิวลงตัวมอบนโยบายเป็นหน่วยแรกวานนี้ (13 ม.ค.) โฟกัสนโยบายเร่งด่วนที่ รมว.ยูไนเต็ด เคยประกาศไว้ตอนเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 5 เดือนก่อน ที่จะเพิ่มความเร็วนถนนสายหลักขนาด 4 ช่องจราจรจากไม่เกิน 90 กม.ต่อชม. เป็นไม่เกิน 120 กม.ต่อชม. *** แม้โดนใจสายเร็ว-สายรีบ ตอบโจทย์พฤติกรรมจราจรที่ปัจจุบันก็เหยียบกันเกิน 90 กม.ต่อชม. อยู่แล้ว ประกาศเป็นกฎหมายชุด ๆ จะได้ไม่ต้องให้วิธีผ่อนผัน



ทวิ เกศิสำอาง

แต่เมื่อต้องรอกกรมทางหลวงปรับปรุงสภาพถนนรับอัสพีด 120 และต้องรอแก้กฎหมายจนป้านี้เข็มไมล์ยังไม่กระดิก!! *** รมว.คมนาคม เลยกออกไอเดียด้วยการหยิบเหล็กเก่าในขวดใหม่ ให้คณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ เร่งสร้างกฎกระทรวงห้ามรถทำความเร็วไม่น้อยกว่า 90 กม.ต่อชม. วิ่งแซงช่องขวาสุดเพื่อเร่งระบายการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน เพิ่มจากเดิมที่เคยกำหนดที่พิกัด 80 กม.ต่อชม. *** เตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในเดือน ก.พ. ให้มีผลบังคับใช้

ในเดือนเดียวกัน มนุษย์ลุงมนุษย์ป้าขา...รีบปรับพฤติกรรมให้เคยชินด่วน!! อย่าขับแซงเลนขวาไม่จำเป็นต้องเสียค่าปรับและถูกคิดแต่มีใบจับด้วยนะค่ะ *** สอดคล้องกับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ต. เอกภรณ์ ลิมสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา (รอง ผบช.ศ.) กำลังแก้ไขกฎกระทรวงเช่นเดียวกัน แต่เซดไม่ให้ต่ำกว่า 80 กม. ... หากผลักดันสำเร็จจะถือเป็นผลงานแรกของ รมว.ศักดิ์สยาม ยูไนเต็ด *** ยังเป็นแค่เพียงรักษาการอธิบดีกรมทำอากาศยาน (ทย.) แต่ ทวิ เกศิสำอาง เดินทางับเคลื่อน

งานเต็มสตรีม ใช้ฤกษ์งามยามดีช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการให้บริการตลอดจนอัปเดตการพัฒนาสนามบิน *** รอบนี้ประเดิมทำอากาศยานกระบี่ และทำอากาศยานขอนแก่นก่อน เพราะมี

ผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมาก และกำลังก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ *** สบายรายงานว่า ...เจ้าตัวลุยตรวจทุกซอกทุกมุมไม่พูดเออะ!! อันไหนไม่โอเค!! สั่งการจับ ๆ ไม่ต้องยึดเชื้อให้เสียเวลาเรียกว่าเข้ากับบุคลิกสุด ๆ ดูแมน ๆ ลุย ๆ ไม่เชื่อคุณออสตุมซิคะ??แดดเปรี๊ยะ!! แต่ลงพื้นที่ ด้วยเสื้อหนังคลุมทับ สวมแว่นดำ ขาลุยชัดเจนแบบว่าไม่มีเหนียม...ส่วนว่าสไคล์แบบเนี่ย! จะได้ใจลูกน้องที่บ้านหลังใหม่อะป่าว??? ต้องถามคน ทย. เาเองนะจ๊ะ... ***

นายสปิด

transport@dailynews.co.th